

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 122 /CV-CTXL
“V/v xử lý phản ánh người dân qua hệ thống
Hue-S tại dự án Khu nhà ở Tam Thai,
phường An Cựu, thành phố Huế”

Thành phố Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2022

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ	
SỞ XÂY DỰNG	
Số: 12385	Ngày: 19/10/2022
Chuyển:	Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
Lưu hồ sơ số: 17/10/2022	của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế nhận được văn bản số 8867/SXD-TTXD ngày 17/10/2022 của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về việc xác minh, trả lời ý kiến phản ánh của người dân qua hệ thống Hue-S. Về việc này Công ty chúng tôi báo cáo như sau:

Dự án Khu nhà ở Tam Thai do Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại dự án đang tạm dừng để xử lý một số thủ tục chuyển tiếp do các văn pháp pháp lý của Nhà nước ban hành có sự điều chỉnh. Quá trình rà soát thủ tục kéo dài từ năm 2019 đã ảnh hưởng đến nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của dự án cũng như các khu vực lân cận.

- Theo phản ánh hiện trường về tập kết rác mất mỹ quan của người dân phản ánh lên hệ thống Hue-S ngày 06/9/2022 thì Công ty chúng tôi đã phối hợp UBND phường An Cựu hoàn thành việc xử lý và đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng số 110/CV-CTXL ngày 19/9/2022.

- Việc người dân phản ánh lên hệ thống Hue-S ngày 11/10/2022 với nội dung: đất cát sạn đầy về xóm đường Ngự Bình khi trời mưa. Việc này Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế báo cáo như sau:

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng như đầu nối hạ tầng kỹ thuật các khu vực lân cận. Tuy nhiên, đến nay dự án đang trong giai đoạn tạm dừng đầu tư nên các hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ cho nên việc ảnh hưởng đến các khu vực lân cận của dự án là không thể tránh khỏi và việc này sẽ được khắc phục khi dự án được hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Và về lâu dài, Công ty chúng tôi mong muốn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở ngành có liên quan nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án để dự án được tái khởi động lại tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực lân cận của dự án.

Vậy, Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kính báo cáo Sở Xây dựng được rõ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, PT&QLDA.



Lê Quý Định